

หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน														
1	กำหนดมาตรการ/แนวทางการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ดังนี้ - - มาตรการประหยัดน้ำ - มาตรการประหยัดไฟฟ้า - มาตรการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - มาตรการประหยัดวัสดุสำนักงาน (กระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุ อื่นๆ) - มาตรการการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ (การจัดเตรียมสถานที่ การจัดประชุม การรับประทานอาหาร)	1 ครั้ง/ปี												หัวหน้าฝ่ายหอสมุด/ลินดา
2	จัดทำข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่อหน่วย พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ได้แก่ - ปริมาณการใช้น้ำ - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - ปริมาณการใช้กระดาษ	1 ครั้ง/เดือน												ลินดา/ นิศากร
3	จัดการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรและพลังงานในสำนั	1 ครั้ง/ปี												ลินดา/ศิวพร
4	รายงานผลปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ	1 ครั้ง/เดือน												ลินดา/เพ็ญธิภา
5	การจัดประชุมจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง/เดือน												ลินดา/ธิดาภรณ์/ศรินทร์ล
6	การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม	1 ครั้ง/เดือน												จักรกริช/นิศากร
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย														
1	กำหนดแนวทางคัดแยกขยะ รวบรวมและกำจัดขยะ ตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน	1 ครั้ง/ปี												จักรกริช
2	ตรวจสอบการทิ้งขยะอย่างถูกประเภทของบุคลากร	1 ครั้ง/เดือน												จักรกริช/ลินดา
3	จัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุด และตรวจสอบการทิ้งขยะ	4 ครั้ง/ปี												ธิดาภรณ์/ศรินทร์ล
4	ติดป้ายชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจน	1 ครั้ง/ปี												เพ็ญธิภา
5	กำหนดจุดทิ้งขยะที่เพียงพอและมีจัดการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ	1 ครั้ง												จักรกริช/ธิดาภรณ์/ศรินทร์ล
6	จัดเก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอย่างครบถ้วนทุกเดือน และนำเสนอข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละ ประเภท	1 ครั้ง/เดือน												นิศากร/ธิดาภรณ์/ศรินทร์ล
7	ตรวจสอบไม่มีการเผาขยะในพื้นที่ภายนอกสำนักงาน	1 ครั้ง/เดือน												จักรกริช
8	จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่	1 ครั้ง/ปี												จักรกริช/ลินดา
4.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน														
9	กำหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลประสานงานกับหน่วยงาน ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียของมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง/ปี												สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง
10	กำหนดแนวทางการจัดการน้ำเสียของสำนักงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	1 ครั้ง/ปี												หัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ
11	รายงานตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	2 ครั้ง/ปี												จักรกริช/นิศากร

